



# แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๕๑๒๓๔ ต่อ ๑๒ หรือ [www.pongnamronfang.go.th](http://www.pongnamronfang.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด พงษ์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๒.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ แบบ ผ.๐๒/๑ และ แบบ ผ.๐๒/๒	
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙-๑๒

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถึงครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มาจากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการประชาคมระดับหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจุบันในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ยอดเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

## ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ อบต. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	-SDGs ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และส่งเสริม นวัตกรรม -SDGs ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ที่ตั้งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้า สาธารณะ ด้านระบบประปา ยาน และ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	-อุตสาหกรรม และการโยธา -การเกษตร	กองช่าง สำนักงานปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อ.ป.ท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม	- หมายเหตุหมายเลขที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง - หมายเหตุหมายเลขที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	-SDGs ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควร สำหรับทุกคน -SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม	- การเกษตร - ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักงานปลัด อธิบดี	

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ -หมวดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ	-SDGs ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น -SDGs ๑๕ : ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM ๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-การเกษตร -สาธารณสุข	สำนักงานปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-SDGs ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต -SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว -ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-การศึกษา และวัฒนธรรม	กองการศึกษา



ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมายที่ ๕ : ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม -หมวดหมายที่ ๑๒ : กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	-SDGs ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย -SDGs ๕ : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน -SDGs ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน -ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬาและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจ้างงาน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	-การศึกษา -สาธารณสุข -สังคม -กระทรวงที่ -สร้างความรู้ -เชื่อมโยงของชุมชน -การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ -งบกลาง	สำนักงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนามาของ อบต. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง	หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน	-SDGs ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่ผลิตชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำออกสู่ความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกำลังศึกษาความเรียบร้อยในชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านจัดการระบบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข	-การรักษาความสงบภายใน -สาธารณสุข	สำนักงานกษัตริย์

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อบต. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้หรืออย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาและอนาคต	-SDGs ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อคนในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น	-บริหารงานทั่วไป	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งน้ำร้อน อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) : SDGs ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม SDGs ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั้งการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารลปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขอำเภอ และแหล่งน้ำ
- ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งน้ำร้อน : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

บริเวณ และการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๖-๐๓ สาย ทางบ้านหนองผึ่ง หมู่ ๑-บ้านเชียงอก หมู่ ๖	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชนได้อย่างปลอดภัย ๓.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๓,๓๕๐,๐๐๐	-	๑ แห่ง	๑.เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒.ลดอุบัติเหตุประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๓.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ร.๑๔๖-๐๓ สายทางบ้านหนองพั่ง หมู่ ๑ - บ้านเป็ยกอก หมู่ ๖	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เต็มมาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชน ๓. สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๔. เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ (๖๐๗ เมตร)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ (๗๐๓ เมตร)  ๒,๘๑๐,๐๐๐ (๑,๐๐๐ เมตร)	๑ แห่ง	๑. เส้นทางคมนาคมให้เต็มมาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๓. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : แก้ไขโครงการ ปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการประมาณราคา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐										

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๗ ถ้าตัดปีที่ ๔											
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.๑.๑๕๖-๐๐๑๒ สายทางบ้านท่าหัด หมู่ ๔ - หมู่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เต็มมาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชน ๓.ช่วยให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๔.เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๙๒ เมตร	-	-	-	๔,๙๖๐,๐๐๐	๔,๙๖๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑.ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๒.การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ รวดเร็ว	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่										
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๕๖-๐๐๑๒ สาย ทางบ้านท่าหัด หมู่ ๔ - หมู่ ๑๐ ตำบล ม่อนปิ่น	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุใน การเดินทางประชาชน สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๓.เพื่อให้การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔-๖ เมตร ยาว ๑,๐๙๒ เมตร	-	-	-	๔,๙๖๐,๐๐๐	-	๑. ประชาชนสามารถ เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ๒. การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรมีความ รวดเร็ว	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณและจำนวนเงินงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการประมาณการราคา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐										

